

# 06 SỰ KIỆN TIÊU BIỂU NĂM 2018 CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC

Năm 2018 đánh dấu bước chuyển mình mạnh mẽ của Trường Đại học Thể dục thể thao Bắc Ninh với nhiều dấu ấn quan trọng trong lĩnh vực quản lý, đào tạo và nghiên cứu khoa học. Nhằm tôn vinh những thành tựu đã đạt được, Tạp chí Khoa học Đào tạo & Huấn luyện thể thao xin gửi tới độc giả 06 sự kiện tiêu biểu của Nhà trường.

## 01 Hoàn thiện cơ cấu tổ chức quản lý của Trường Đại học Thể dục thể thao Bắc Ninh



Hội đồng Trường Đại học TDTT Bắc Ninh họp phiên đầu tiên bầu chủ tịch Hội đồng. Trong phiên họp, TS. Trần Kim Tuyền, Trường Khoa GDTC đã được bầu làm chủ tịch Hội đồng Trường với 100% số phiếu tán thành

- Thực hiện Nghị quyết số 08/NQ-CP ngày 24/1/2018 về Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành TW khóa XII về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập, Trường Đại học TDTT Bắc Ninh đã hoàn thiện cơ cấu tổ chức quản lý Nhà trường theo hướng tinh gọn, từ 42 đơn vị còn 17 đơn vị bao gồm: 4 phòng chức năng, 7 đơn vị trực thuộc và 6 khoa (theo Quyết định số 3655/QĐ-BVHTTDL của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, ban hành ngày 1/10/2018).

- Việc sáp nhập, tinh giản bộ máy tổ chức của Nhà trường được đánh giá là bước chuyển mình đột phá, tạo động lực phát triển cho Nhà trường trong tương lai. Cũng trong năm 2018, Nhà trường đã bổ nhiệm 02 Phó Hiệu trưởng, kiện toàn bộ máy lãnh đạo Trường với 1 Hiệu trưởng, 3 Phó Hiệu trưởng.

- Thành lập và triển khai các hoạt động Hội đồng Trường Đại học TDTT Bắc Ninh: Lần đầu tiên trong lịch sử gần 60 năm thành lập, Trường Đại học TDTT Bắc Ninh đã thành lập Hội đồng Trường. Hội đồng Trường Đại học TDTT Bắc Ninh nhiệm kỳ 2016 – 2021 được thành lập theo Quyết định số 4157/QĐ-BVHTTDL ngày 8 tháng 11 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch với 15 thành viên, trong đó có 04 thành viên ngoài trường và 11 thành viên trong trường. Hội đồng Trường có nhiệm kỳ 5 năm và làm việc theo nguyên tắc tập thể, quyết định theo đa số.





# THỂ DỤC THỂ THAO BẮC NINH

## 02 Trường Đại học TDTT Bắc Ninh đạt tiêu chuẩn kiểm định chất lượng giáo dục trường đại học lần 2 - bước ngoặt mới trong giai đoạn chuyển đổi lịch sử



Đại diện Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, TTKĐCLGD-ĐHQGHN, đại diện các cơ sở đào tạo TDTT chúc mừng Nhà trường tại Lễ công bố Quyết định Trường ĐH TDTT Bắc Ninh đạt tiêu chuẩn kiểm định chất lượng giáo dục trường đại học

Với lộ trình tiến tới trường trọng điểm quốc gia năm 2020, Trường Đại học TDTT Bắc Ninh chính thức trở thành trường đại học đầu tiên của Ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch đạt tiêu chuẩn kiểm định chất lượng giáo dục trường đại học lần 2. Đây là kết quả xứng đáng khẳng định sự cố gắng, nỗ lực của cán bộ, giáo viên, công nhân viên, học viên, học sinh, sinh viên, vận động viên Nhà trường trong gần 60 năm phát triển và trưởng thành. Khẳng định vị thế số 1 của Trường trong: Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, giáo viên, huấn luyện viên, vận động viên; phát hiện và bồi dưỡng tài năng thể thao; nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ và hợp tác quốc tế trong lĩnh vực TDTT tại Việt Nam.

## 03 Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ huấn luyện và thi đấu của học sinh, sinh viên, vận động viên

Trong năm 2018, các VĐV của Trường Đại học TDTT Bắc Ninh đã giành được 218 huy chương, trong đó có 26 huy chương tại các giải đấu quốc tế. Với những thành tích đã đạt được, VĐV Trường Đại học TDTT Bắc Ninh đã đóng góp tích cực vào sự phát triển chung của nền thể thao thành tích cao Việt Nam, tiến tới quá trình hội nhập khu vực, châu lục và thế giới. Năm 2018 cũng là năm ghi nhận thành tích nổi bật khi có 02 VĐV phá kỷ lục quốc gia ở môn Bắn súng tại Giải Súng hơi thanh thiếu niên quốc gia và môn Điền kinh tại Đại hội TDTT Toàn quốc lần thứ 8; Đồng thời có 9 VĐV được triệu tập lên các đội tuyển Quốc gia gồm: 2 VĐV Pencak Silat, 02 VĐV Cầu mây nữ trẻ và 05 VĐV Cầu lông trẻ.

Cũng trong năm 2018, sinh viên Trường Đại học TDTT Bắc Ninh đã đóng góp 22/31 huy chương các loại, trong đó có 12 HCV vào thành tích của Đoàn Thể thao sinh viên Việt Nam tại Đại hội Thể thao sinh viên Đông Nam Á lần thứ 19 tại Myanmar, góp phần đưa Đoàn Thể thao sinh viên Việt Nam xếp hạng 5 trên bảng tổng sắp.



Phạm Thị Huệ, sinh viên Ngành HLTT K51, đạt 02 HCV tại Đại hội Thể thao sinh viên Đông Nam Á lần thứ 19 tại Myanmar



# 04 Công tác nghiên cứu khoa học và công nghệ đạt được nhiều bước tiến lớn



**GS.TS. Nguyễn Đại Dương, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường ĐH TDTT Bắc Ninh, Chủ nhiệm nhánh tổng hợp Chương trình Khoa học và Công nghệ cấp Bộ "Nghiên cứu TDTT quần chúng, đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững" phát biểu khai mạc Hội thảo**

Năm 2018 ghi nhận nhiều thành công trong lĩnh vực nghiên cứu khoa học và công nghệ của Trường Đại học TDTT Bắc Ninh, xứng đáng là 1 trong các sự kiện tiêu biểu, đánh dấu bước chuyển mình của Nhà trường. Theo đó, Trường Đại học TDTT Bắc Ninh đang triển khai 02 đề tài KH & CN cấp Quốc gia; Đề tài KH & CN cấp Bộ: Bảo vệ thành công 01 đề tài KH&CN cấp bộ đạt loại xuất sắc; Đang triển khai 08 nhánh thuộc Chương trình KH & CN cấp Bộ: "Nghiên cứu phát triển thể dục thể thao quần chúng, đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững" và đấu thầu thành công 01 đề tài: "Ứng dụng tổ hợp các phương pháp điều chỉnh tâm lý trong tập luyện và thi đấu cho VĐV đội tuyển quốc gia môn Bắn súng, Bắn cung và môn Cử tạ"; Các dự án công nghệ cấp Bộ: Đang triển khai 01 dự án tiêu chuẩn VN năm 2017-2018; Xây dựng thành công thuyết minh dự án tiêu chuẩn VN năm 2019-2020. Nghiệm thu 45 đề tài KH&CN cấp cơ sở của cán bộ, giảng viên và 14 đề tài của sinh viên; Triển khai 43 đề tài KH&CN cấp cơ sở của cán bộ, giảng viên và 12 đề tài của sinh viên.



**Các nhánh đề tài thuộc Chương trình KH&CN cấp Bộ triển khai khảo sát tại các tỉnh, thành phố trên cả nước**



**Triển khai thu thập số liệu nghiên cứu thuộc đề tài KH&CN cấp Quốc gia**

# 05 Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ đạt được nhiều thành tích lớn

Năm 2018 đánh dấu bước phát triển vượt bậc trong công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ khi có 05 cán bộ, giảng viên Nhà trường được bổ nhiệm chức danh Phó Giáo sư và bổ nhiệm ngạch giảng viên cao cấp; 25 giảng viên được thăng hạng giảng viên chính và 08 chuyên viên được thăng hạng chuyên viên chính; tiếp nhận 06 Tiến sĩ được đào tạo trong nước và nước ngoài, góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, giảng viên Nhà trường. Tính đến thời điểm hiện nay, đội ngũ giảng viên cơ hữu của Nhà trường hiện có 01 GS, 14 PGS, 67 Tiến sĩ, 145 Thạc sĩ, 61 cử nhân.



**Các cán bộ, giáo viên Nhà trường hoàn thành chương trình học và nhận văn bằng 2 Ngành Ngôn ngữ Anh năm 2019**



## **06** Hoạt động Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh của Trường Đại học TDTT Bắc Ninh khởi sắc

Năm 2018, hoạt động Đoàn TNCS HCM của Trường Đại học TDTT Bắc Ninh đạt nhiều thành tựu, trong đó phải kể đến các hoạt động chuyên môn như công tác tình nguyện, khởi nghiệp, sáng tạo trẻ và đặc biệt là mô hình câu lạc bộ ngoại khóa trong giáo dục đoàn viên thanh niên giai đoạn mới và hướng nghiệp trong sinh viên. Với những thành tích đó, Đoàn TNCS HCM Trường Đại học TDTT Bắc Ninh tiếp tục được nhận Cờ thi đua đầu khôi của Tỉnh Đoàn Bắc Ninh. Đây là năm thứ 2 liên tiếp, Đoàn TNCS HCM của Trường được Tỉnh Đoàn khen thưởng.



**Bà Thái Hải Anh – Phó Bí thư tỉnh Đoàn Bắc Ninh tặng cờ thi đua cho Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Trường Đại học TDTT Bắc Ninh trong Lễ Khai giảng năm học 2018-2019**

### **ĐỘI SINH VIÊN TÌNH NGUYỆN MÙA HÈ XANH NĂM 2018**

**THAM GIA CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN VỀ KỶ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC TDTT BẮC NINH NĂM 2018 TẠI 32 ĐỊA ĐIỂM THI KỶ THI THPT QUỐC GIA TOÀN TỈNH BẮC NINH NĂM 2018**



Bên cạnh đó, trong năm 2018, Đoàn TNCS HCM của Trường đạt danh hiệu Đoàn Trường vững mạnh với 22 lượt tập thể và gần 200 cá nhân được khen thưởng qua các cấp, cụ thể: 02 danh hiệu tập thể và 04 danh hiệu cá nhân cấp Trung ương Đoàn; 01 cờ thi đua đầu khôi cấp Tỉnh; 35 danh hiệu cá nhân cấp Tỉnh; 17 danh hiệu tập thể và 135 danh hiệu cá nhân cấp Trường.

Như vậy, năm 2018, Trường Đại học TDTT Bắc Ninh đã khép lại với nhiều thành công lớn. Chúng ta cùng tin rằng, đó sẽ là bước tạo đà phát triển trong tương lai của Nhà trường, đặc biệt là trong lộ trình tiến tới Trường trọng điểm quốc gia vào năm 2020./.